



อยากให้ชนะบ้าง!

หลังรัฐประหารเมื่อเดือน พ.ค. 57 จนถึงปัจจุบัน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เคยพูดออกมาแล้ว 2 ครั้งว่าหากมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ ก็พร้อมลงสมัคร แต่ถ้าทำไม่สำเร็จ ต้องยุติหน้าที่ทางการเมือง เนื่องจากเป็นผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดมาแล้ว 3 ครั้งจะเป็นครั้งที่ 4 อีกไม่ได้

“พยัคฆ์น้อย” มีพรรคพวกหลากหลายอาชีพ ทั้งชาวไร่ ชาวนา ข้าราชการ นักธุรกิจ แพทย์ และอาจารย์ในมหาวิทยาลัย อายุระหว่าง 40-70 ปี หลาย ๆ คนบอกว่าก่อนที่จะมี “ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” ก็ไม่เคยเลือกพรรคประชาธิปัตย์

อีกหลายคนเหมือนกัน บอกว่าตั้งแต่มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่เคยนอกใจพรรคประชาธิปัตย์ แม้แต่ครั้งเดียว!

ที่ยกตัวอย่างขึ้นมา เพื่อต้องการบอก นายอภิสิทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์ว่า อย่าติดกับดัก! อยู่กับ “ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” และอย่ามัวติดหล่ม! อยู่กับวาทกรรม “แพ้เพราะเงิน-ชาวบ้านขายเสียง”

พูดกันมาเป็นสิบปีแล้ว “แพ้เพราะเงิน-ชาวบ้านขายเสียง” แต่ไม่มีใครเชื่อ! เนื่องจากอดีต ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เป็น ส.ส.คนแรกที่ได้รับใบแดง ถูก

ตัดสิทธิการเลือกตั้ง เพราะเรื่องซื้อเสียง เอาล่ะ! เรื่องราวในอดีตปล่อยให้มันผ่านไป มาพูดถึงปัจจุบันกันดีกว่า โดยต้นเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา กรุงเทพโพลล์ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน พบว่า คะแนนนิยมพรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 22.7 (เพิ่มขึ้นจากผลสำรวจเมื่อเดือน ม.ค. 59 ร้อยละ 3.2) พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 19.1 (ลดลงจากเดือน ม.ค. 59 ร้อยละ 1.2)

ขณะเดียวกัน เมื่อถามผู้ที่เลือกพรรคประชาธิปัตย์ว่า “หากมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าพรรค อยากได้ใครมาเป็นหัวหน้าพรรค” ส่วนใหญ่ร้อยละ 59.6 ยังอยากได้ นายอภิสิทธิ์ รอง



อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ลงมาร้อยละ 22.5 ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เมื่อถามฐานเสียงพรรคเพื่อไทย พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 72.0 อยากได้ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ มาเป็นหัวหน้าพรรค รองลงมา ร้อยละ 12.0 ดร.วีรพงษ์ รามางกูร, และร้อยละ 2.0 นายชัยเกษม นิติสิริ

แสดงว่าตอนนี้ประชาธิปัตย์ เหนือกว่าเพื่อไทย และชื่อ นายอภิสิทธิ์ ยังขายได้ในแวดวงพรรคประชาธิปัตย์

เมื่อเป็นเช่นนั้นอย่ามัวแต่ซ้าอยู่เลย

นายอภิสิทธิ์ต้องรีบไปบอก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้รีบจัดการเลือกตั้งภายในปีนี้แหละ! ไม่ต้องเสียเวลารอทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 7 ส.ค.นี้ ซึ่งต้องใช้งบประมาณ 2-3 พันล้านบาท แล้วประชามติจะผ่าน หรือไม่ผ่านยังไม่รู้

เอารัฐธรรมนูญปี 50 กลับมาใช้ เพื่อเลื่อนเลือกตั้งให้เร็วขึ้น หรือปิดฝุ่นรัฐธรรมนูญปี 40 มาใช้ยิ่งดี เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด

“พยัคฆ์น้อย” อยากให้พรรคประชาธิปัตย์ ชนะเลือกตั้งสักครั้ง ในห้วงเวลากว่า 20 ปี ที่แพ้มาโดยตลอด

โดยเฉพาะยุคที่ นายอภิสิทธิ์ เป็นหัวหน้าพรรค แพ้ยับเยินมา 2 ครั้งแล้ว ครั้งแรกแพ้ นายสมัคร สุนทรเวช อดีตนายกฯ เมื่อเดือน ธ.ค. 50 จากนั้นมาแพ้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ เมื่อเดือน ก.ค. 54

เลือกตั้งครั้งใหม่ อยากให้ นายอภิสิทธิ์ และพรรคประชาธิปัตย์ ชนะ! ได้ ส.ส. เกินครึ่งในสภา เพื่อจะได้รับรู้ถึงความภาคภูมิใจสักครั้งในชีวิต ที่ชนะเลือกตั้งมาจากประชาชนทั่วประเทศ เหมือนระบอบประชาธิปไตยในสังคมโลก

นอกจากความภาคภูมิใจ อาจทำให้ นายอภิสิทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์ เลิกสร้างวาทกรรม “แพ้เพราะเงิน-ชาวบ้านขายเสียง” พูดอยู่ซ้ำ ๆ ซาก ๆ คนส่วนใหญ่จึงสั่งสอนพรรคประชาธิปัตย์ จนยับเยินมาแล้วหลายครั้ง.

พยัคฆ์น้อย